



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ในช่วงการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19)  
(ฉบับที่ 2)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น โดยที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการผ่อนผันเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยให้ใช้สถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจึงเห็นควรกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร ในช่วงการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรดังกล่าว เพิ่มเติม ไว้ดังนี้

การใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ให้ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ได้ โดยส่วนงานหรือหน่วยงาน อาจใช้อาคารสถานที่เพื่อการประชุม การจัดการสอบ การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน 15 วัน หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แบบทำยคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชียงฉิน)

อธิการบดี